



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน โทร. ๗๒๓
ที่ ๒๓๔ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน
ณ ปลัดเทศบาล เรือน นายเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สรุปการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๓๑ คน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน หรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๑ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีเรื่องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ ดังนี้

๑. ขอขอบคุณประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพ นายสมศักดิ์ พุ่มพวง รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง)
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒. เขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด พบปัญหาอุปสรรคการระบายน้ำไม่สะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก มีการก่อสร้างถนน มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคของ
หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งประชาชนทำทางลาดนารถยนต์เข้าบ้าน มีการวางต้นไม้กีดขวางร่องระบายน้ำ
สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถระบายลงสู่คูคลองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้หมู่บ้านที่มี
พื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขัง ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด แก้ปัญหาโดยทำบายพาสหลายๆ เส้นเพื่อดึงน้ำฝน และน้ำใช้
จากครัวเรือนลงสู่คูคลอง รวมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสำรวจ คูคลอง ลอกท่อระบายน้ำตามหมู่บ้านและ
ชุมชนตลอดเวลา ไม่ให้ตื้นเขินและไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้ น้ำระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

๓. นางปริญดา เขาวอรัญ รองปลัดเทศบาล สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุทร บุญศิริชูโต ปลัดเทศบาล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวในทางปฏิบัติอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและทำให้เกิดปัญหาเชิงพื้นที่
ในการปฏิบัติงาน เกิดความยุ่งยากในการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งอาจสร้างปัญหาในการพัฒนาชุมชน จึงมี
การเรียกร้องจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศรวมถึงเทศบาลนครปากเกร็ดด้วย ไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล
ในการขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด มท.๐๘๑๐.๗/ว๓๓๑๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้เทศบาลเลื่อนการเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ ๑๒ และ ๑๓ เมื่อกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจน โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการชุมชนมีกำหนดวาระปฏิบัติหน้าที่คราวละ ๔ ปี ในปัจจุบันนี้ให้กรรมการชุมชนยึดระเบียบว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาลปากเกร็ด ซึ่งร่างโดยเทศบาล เห็นชอบจากผู้แทนชุมชน โดยมีนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดลงนาม มีผลบังคับใช้ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการชุมชนว่างลง ตามข้อ ๑๑ (๑) ให้เทศบาลมีการดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ ๖ ภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๑๑ (๑) ถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการชุมชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเสร็จ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนทุกท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน

ผลการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ประธานกรรมการชุมชน ได้เสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแนบท้าย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ กองสวัสดิการสังคม

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน (หลักสูตรระยะสั้น) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เทศบาลนครปากเกร็ด จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน (หลักสูตรระยะสั้น) ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรการซ่อมแซมและติดตั้งมุ้งลวดเบื้องต้น
- หลักสูตรการร้อยพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู

ขอให้ประธานกรรมการชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓ - ๗๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๒ ในวันและเวลาราชการ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี หากชุมชนใดมีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ ในชุมชน ต้องรวมกลุ่มกันประมาณ ๓๐ คน เขียนโครงการเสนอมาที่เทศบาลนครปากเกร็ด แล้วเทศบาล นครปากเกร็ด จะดำเนินการไปฝึกอาชีพให้ในชุมชน

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวธนพร กาญจนานันทชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้สถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ต้องกักตัว สามารถออกไปงานและทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านได้ แต่ต้องสังเกตอาการ หากมีอาการให้ ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลตรวจ ATK ค่าขึ้นสองขีด ต้องเข้ารับการรักษาเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ซึ่งในปัจจุบันนี้จะไม่มีการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เนื่องจากในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลจะให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่โรคประจำถิ่น อีกทั้งประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ ๔ เข็ม สามารถเลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่โล่งแจ้งก็ได้ แต่เมื่อเข้าไป ในสถานที่ปิดระบายอากาศไม่ดี หรือมีคนรวมตัวกันหนาแน่นควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ตัวเอง

หากประธานกรรมการชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนมีผลตรวจ ATK ค่าขึ้นเป็น สองขีด ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เนื่องจากจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อ สามารถให้ญาตินำผลตรวจ ATK บัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดอาการของผู้ป่วยไปพบแพทย์แทนเพื่อรับยาไปกินที่บ้าน แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีเป็นต้นไป บุคคลที่มีโรคประจำตัว และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๗ ปี ผลตรวจ ATK ค่าขึ้นเป็นสองขีดต้องไปพบแพทย์ เพื่อดูอาการว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากคนกลุ่มนี้เมื่อเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มักจะพบความเสี่ยงที่อาการจะเพิ่มความรุนแรงกว่าคนทั่วไป

นายทรงศักดิ์ จันทโชติ ประธานกรรมการชุมชนประชาชื่น นโยบายของ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด หากใครเป็นประธานกรรมการชุมชน จะแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยยังยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ และขอให้เทศบาลนครปากเกร็ด ช่วยจัดสรรจำนวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ชุมชนตามจำนวนครัวเรือน เนื่องจากว่าชุมชนแต่ละชุมชน มีครัวเรือนไม่เท่ากัน โดยในขณะนี้ชุมชนประชาชื่นมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประมาณ ๓๑ คน ซึ่งไม่พอเพียงในการดูแลกับประชาชนในชุมชน

นางสาวธนพร กาญจนานันทชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่จะผลักดันประธานกรรมการชุมชน ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ยังคงมีอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ผลิต ผู้อบรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เอง ซึ่งการที่จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเข้ารับการอบรม ให้ครบ ๔๓ ชั่วโมง ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีหนังสือสอบถามมายังเทศบาล นครปากเกร็ด เกี่ยวกับการเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มเติมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากส่วนกลาง ส่วนเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นผู้นำผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) รายงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โดยในขณะนี้เทศบาล นครปากเกร็ด มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประมาณ ๗๐๐ คน ส่งผลให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องรับภาระหนักในการดูแลประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หนึ่งคนต้องรับผิดชอบดูแลประชาชน ๑๕ หลังคาเรือน และบางชุมชนต้องดูแลประชาชนมากกว่า ๑๕ ครัวเรือน ซึ่งเป็นภาระที่หนัก ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ทุกคนมีจิตอาสาที่ยินดีจะดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ด จะขอเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากกระทรวงสาธารณสุข หากมีการเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลนครปากเกร็ด จะแจ้งให้ประธานกรรมการทราบต่อไป

นายทรงศักดิ์ จันทโชติ ประธานกรรมการชุมชนประชาชื่น แต่เดิมการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไม่จำกัดอายุ แต่ในปัจจุบันนี้ต้องมีอายุ ๕๕- ๕๗ ปี เท่านั้น หากประธานกรรมการชุมชนมีอายุ ๕๘ - ๕๙ ปี ก็ไม่สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ เนื่องจากผิดระเบียบฯ ขอสอบถามว่าการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีการจำกัดอายุจริงหรือไม่

นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนรายละเอียดของการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เช่น วุฒิการศึกษา อายุ และคุณสมบัติ ฯลฯ จะสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุข หากได้รับข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วน จะประชาสัมพันธ์ให้ประธานกรรมการชุมชน ทุกชุมชนทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

นางปริญดา เชาวร์ธัญ รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครปากเกร็ด จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน อบรมศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สามวันสองคืน โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จะจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ให้ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน และโปรดส่งคืนแบบสอบถามฯ ให้กองสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับวัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายธวัช ชันรุ่ง ประธานกรรมการชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๖ ประชาชนในหมู่บ้านสุรางค์ ผ่าสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำที่เทศบาลนครปากเกร็ด จะดำเนินการไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี การก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำหมู่บ้านสุรางค์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหมู่บ้านมีท่อระบายน้ำต่ำ จึงได้เพิ่มเติมบ่อสูบน้ำลงในแบบแปลนการก่อสร้าง แต่ประชาชนไม่ต้องการให้มีบ่อสูบน้ำด้านหน้าของหมู่บ้าน เทศบาลนครปากเกร็ดเกรงว่าจะมีการขัดแย้งเกิดความไม่เข้าใจกัน จึงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ด จะจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ำในหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อจะนำเข้าแผนต่อไป

นางสาวประภัสสร กันทะวงศ์ ประธานกรรมการชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๘ โครงการเชื่อมคู่ขนานบริเวณคลองสามง่ามด้านหลังหมู่บ้านสวนกุหลาบกับหมู่บ้านสิทธิธรรมย์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร เนื่องจากในขณะนี้ตึกลงและรั้วของสองหมู่บ้านกำลังจะพังลงมา

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินโครงการ เชื้อนครูชานาบริเวณคลองสามง่ามด้านหลังหมู่บ้านสวนกุหลาบกับหมู่บ้านสิทธิธรรมย์แล้ว แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่ ทำให้แล้วเสร็จ จึงต้องตั้งโครงการใหม่ ซึ่งในขณะนี้ได้นำโครงการดังกล่าวเข้าแผนแล้ว

นายทรงศักดิ์ จันทโชติ ประธานกรรมการชุมชนประชาชื่น เทศบาลนครปากเกร็ด จะมีการเพิ่มกล้องวงจรปิดให้กับชุมชนหรือไม่ ถ้าหากมีการเพิ่มขอให้พิจารณาเพิ่มตามจำนวนครัวเรือน ของชุมชน เนื่องจากจำนวนครัวเรือนของชุมชนแต่ละชุมชนมีไม่เท่ากัน สำหรับชุมชนประชาชื่นมีครัวเรือน ประมาณ ๑,๗๐๐ หลังคาเรือน แต่มีกล้องวงจรปิดเพียง ๔ ตัว บริเวณถนนเมน จำนวน ๒ ตัว และในซอย ๑๓ จำนวน ๒ ตัว ซึ่งมีไม่เพียงพอ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี สำหรับชุมชนประชาชื่น ได้ยกพื้นที่ให้เป็น สาธารณะบางส่วนแต่ยังไม่ได้ยกให้ทั้งหมด การติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนประชาชื่น จะติดตั้งบริเวณ ถนนเมนหลักและถนนซอยที่เป็นสาธารณะก่อน แต่ในขณะนี้ในชุมชนประชาชื่นยังมีการก่อสร้างถนน และการปรับปรุงพื้นที่ หากดำเนินการแล้วเสร็จ เทศบาลนครปากเกร็ด จะดำเนินการตั้งงบประมาณ การขยายกล้องวงจรปิดในชุมชนในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งต่อไปทุกชุมชนต้องมีการขยายพื้นที่ในการติดตั้ง กล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยจะติดตั้งทางเข้าออกหลักๆ ก่อน

นายโกสิน ชาญเลิศ ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์ ๓ ถนนเป็นหลุม บริเวณ สีแยกไฟแดงฝั่งสหกรณ์ ๓ ถนนเสียงเมืองปากเกร็ด ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ เป็นประจำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ขอความอนุเคราะห์เทศบาล นครปากเกร็ด ช่วยประสานเพื่อดำเนินการ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี สำหรับถนนเป็นหลุม บริเวณสีแยกไฟแดง ฝั่งสหกรณ์ ๓ ถนนเสียงเมืองปากเกร็ด ของชุมชนสหกรณ์ ๓ จะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างประสานทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการ

นายสิวโรจน์ แก้วพา ประธานกรรมการชุมชนดวงแก้ว แผนการลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด มีชุมชนดวงแก้วบรรจุไว้ในแผนหรือไม่

นางปริญดา เชาวร์อริญ รองปลัดเทศบาล สำหรับการลอกท่อระบายน้ำในชุมชน ดวงแก้ว กำลังประกาศหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเมนทั้งสองฝั่ง โดยใช้เครื่องจักร หากได้ผู้รับจ้างแล้วจะรีบดำเนินการ

นายวีระยุทธ พินทุสมิต รองประธานกรรมการชุมชนกฤษดานคร มีเรื่องแจ้ง เทศบาลนครปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอขอบคุณเทศบาลนครปากเกร็ด ที่จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง ถนนและท่อระบายน้ำทั้งหมด จำนวน ๕ ซอย คือ ซอย ๑๙, ๒๑, ๒๓, ๒๕ และ ๒๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. การประปานครหลวงนนทบุรี วางท่อประปาบริเวณ ซอย ๑๙, ๒๑, ๒๓, ๒๕ และ ๒๗ ปรากฏว่ารอยต่อระหว่างประปากับถนนท้ายซอยระหว่างซอยราชพฤกษ์และซอยอินทนิล และขอบ ทางเท้าที่เป็นทางโค้ง ยังไม่ดำเนินการทำให้อยู่ในสภาพเดิม อีกทั้งเสาป้ายบอกซอยที่ทำแตกเสียหายยังไม่ได้ ซ่อมแซม ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครปากเกร็ด ช่วยประสานการประปานครหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี สำหรับปัญหาข้างต้นของชุมชนกฤษดานคร จะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ประสานการประปานครหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ

๓. เทศบาลนครปากเกร็ด นำเครื่องเสียงตามสายในอาคารของชุมชนออกมา คณะกรรมการฝากถามว่า หากดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งคืนชุมชนใช้หรือไม่

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี สำหรับเครื่องส่งเสียงตามสายของ
ชุมชนกฤษดานคร เจ้าหน้าที่นำออกมาซ่อมแซม หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะมอบคืนให้กับท่านประธาน
กรรมการชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพร โชติยะชัยชัย)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้จัดรายงานการสัมมนาฯ

(นางสุดารัตน์ ชูเชิด)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการสัมมนาฯ

(นายเก่งกล้า จาดปลื้ม)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

(นายสุชาติ หมิ่งห้อง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสุหรรตน์ อรุณบรรเจิดกุล)
รองปลัดเทศบาล

นายสุหรรตน์ อรุณบรรเจิดกุล
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด